

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. จับข่าว เอามายา
๒. ผลตรวจไก่ฟาร์มตายกว่า ๓ พันตัว ไม่ใช่หวัดนก-แจ้ปชช. อย่าตื่นกลัว
๓. ไล่บี้ตรวจสต็อกข้าว ดัดหลักพวกทุบราคา
๔. แวดล้อม สุดสัปดาห์
๕. โรงสาข้าวพระราชทาน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทำหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่มุ่งหวังประโยชน์เพื่อราษฎรอย่างแท้จริง
๖. ช่วยกัน

หนังสือพิมพ์

- มติชน
คมชัดลึก
โพสต์ทูเดย์
เดลินิวส์
บ้านเมือง
ข่าวสด



นายณรงค์ศักดิ์ เดลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมจัดงานรณรงค์ไถกลบตอซัง ตามโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ที่ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี มี นาย



มานิตย์ พุ่มร่มไทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเขต 10 และชาวบ้านตำบลเจดีย์หักและตำบลใกล้เคียงเข้าร่วม

เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยภาคเกษตรของประเทศไทย เป็นแหล่งผลิตอาหารทางการเกษตรและอาหารที่สำคัญของโลก หรือเป็นครัวโลก ซึ่งส่งผลให้ภาคเกษตรของไทยมีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ความเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งภาคการเกษตรเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายจังหวัดที่มีประสิทธิภาพและโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตร เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวม 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ศรีสะเกษ หนองคาย จันทบุรี ราชบุรี และพัทลุง”

กันยวิษฐ์



ผลตรวจไก่ฟาร์มตายกว่า 3 พันตัว ไม่ใช่หวัดนก-แจ้งปชช.อย่าตื่นกลัว

● เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หนองคายเผยผลตรวจสาเหตุไก่ภายในฟาร์มเลี้ยงตายกว่า 3,000 ตัว มาจากโรคกัมโมไลและอหิวาต์สัตว์ปีก ไม่ใช่เชื้อหวัดนกอย่างที่หวาดกลัวกัน เผยเหตุจากอาหาร-น้ำไม่สะอาดปนเปื้อนเชื้อโรค ชันไม่กระทบต่อคน

ความคืบหน้ากรณีไก่ในฟาร์ม “เดือนใจฟาร์ม” บ้านโพธิ์เจริญ หมู่ 8 ต.บ้านกุ่ม อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ตายกะทันหันต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1-10 มีนาคม ที่ผ่านมามี รวม 3,100 ตัว มูลค่าความเสียหาย 450,000 บาท จากนั้นเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอท่าบ่อและปศุสัตว์จังหวัดหนองคายได้ระดมกำลังลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรค ด้วยการนำชิ้นส่วนซากไก่ที่ตายส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คอนขบ) ขอนแก่น ล่าสุดผลการพิสูจน์ออกมาแล้ว

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม นายเนติ จันทร์สนธิศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายกล่าวว่า ปศุสัตว์จังหวัดหนองคายได้รับผลการตรวจหาเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุการตายของไก่ชื่อ “เดือนใจฟาร์ม” แล้ว ทราบว่าเป็นโรคกัมโมไล และอหิวาต์สัตว์ปีก ที่จะแพร่ระบาดเฉพาะในสัตว์ปีกเท่านั้นและไม่สามารถแพร่สู่คนได้

ส่วนสาเหตุการติดเชื้อโรคทั้ง 2 ชนิดนั้น นายเนติ ระบุไว้ มาจากพาหะนำโรคโดยอุปกรณ์ที่ใช้ในฟาร์ม เช่น ถาดไข่

ถาดอาหาร ถาดน้ำ ที่ไม่สะอาดและปนเปื้อนเชื้อโรค ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดไว้ได้แล้ว

“แต่สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปคือ การให้ความรู้ผู้เลี้ยงไก่ในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดอื่นๆ อีกทั้งต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงสาเหตุการตายของไก่และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อใครๆ ต่อประชาชนอย่างแน่นอน” หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กล่าว

ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ฉีดล้างและฆ่าเชื้อในฟาร์มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จากการตรวจสอบสาเหตุของไก่ที่ตายคงไม่ได้เป็นไข้หวัด เพราะถ้าเป็นเชื้อหวัดนกจริงไก่ที่เลี้ยงไว้ทั้งหมดจะถูกผลกระทบล้มตายไปในเวลาใกล้เคียงกันอย่างรวดเร็ว จึงแจ้งประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนก เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ไก่ เป็ด ยังรับประทานได้ตามปกติ

นายณรงค์ ปานมีศรี เจ้าของฟาร์มไก่ไข่ บ้านเวียงคุก ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย กล่าวว่า สิ่งสำคัญในการป้องกันการระบาดของโรคไก่ คือ ต้องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ ให้วิตามินเสริม เพื่อรักษาสุขภาพของไก่ให้แข็งแรง การหยอดวัคซีนในไก่ที่ต้องทำทุกเดือน



ไร่ปีตรวจสต็อกข้าว ดัดหลังพวงทูปราคา

โพสต์ทูเดย์ “ยรรยง” จี้ผู้ส่งออกส่งข้อมูลสำรองสต็อกข้าว หลังรายงานแค่ 92 ราย จาก 132 ราย

นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ส่งออกข้าวได้รายงานข้อมูลสำรองสต็อกข้าวเข้ามายังกรมการค้าภายใน 92 ราย จากที่ขอข้อมูล 132 ราย เพื่อตรวจสอบว่ามีสำรองสต็อกข้าวถึง 500 ตัน ตาม พ.ร.บ.การค้าข้าว ที่กำหนดหรือไม่ หากรายใดไม่ส่งข้อมูลก็จะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท และจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

“อยากให้ผู้ส่งออกข้าวให้ความร่วมมือแจ้งข้อมูลเข้ามา ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย” นายยรรยง กล่าว

สำหรับการหาเงินจ่ายค่าข้าวให้

กับชาวนา กระทรวงจะนำข้าวสารสต็อกรัฐบาล 2,000 ตัน มาจัดทำข้าวถุงขายภายใต้โครงการข้าวไทยช่วยชาวนาไทย ช่วยชาติไทย โดยจะผลิตข้าวถุงขนาด 5 กก. ขายราคา 90 บาท ขนาด 15 กก. ขายราคา 285 บาท และขนาด 50 กก. ขายราคา 860 บาท ซึ่งจะจำหน่ายผ่านหน่วยงานภาครัฐ และมูลนิธิภาคประชาชน

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า การตรวจสอบสต็อกข้าวสำรองของผู้ส่งออก ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการคัดหลังผู้ส่งออก หลังจากที่ภาคเอกชนออกมาปล่อยข่าวว่าราคาข้าวภายในประเทศมีแนวโน้มตกต่ำ และยังเป็นการให้ผู้ส่งออกไล่ซื้อข้าวเข้าไปเก็บในสต็อกให้ครบตามจำนวนด้วย ■



แวดล้อม สุดสัปดาห์

คนรุ่นใหม่หัวใจอาสา : มูลนิธิธรรมดีร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ปลูกพลังจิตอาสาทั่วประเทศ เชิญชวน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนอายุ 18-25 ปี แสวงพลังจิตสร้างสรรคกับโครงการ Gen A “รวมพลังคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา” รับสมัครเป็นทีมไม่เกิน 5 คนส่งโครงการภายใต้หัวข้อ “พลังจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” 32 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบจะมีสิทธิเข้าร่วมอบรมพิเศษใน “บ้านความดี” พร้อมรับเงินทุนปฏิบัติการกิจส่งต่อความดีเปลี่ยนประเทศ ซึ่งรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโอกาสฝึกงานกับองค์กรชั้นนำ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.2557 ความไหลล้นแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เฟซบุ๊ก dodclub สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2610-2384

คืนชีวิตให้แผ่นดิน : มูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติและสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ขอเชิญชวนเที่ยวชมงาน “นทกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ 8” ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ระหว่างวันที่ 15-17 มี.ค.57 ณ ศูนย์กิจกรรมธรรมชาตินาบเอื้อง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านมิ่ง จ.ชลบุรี ภายใต้แนวคิด “ชายเย็น ช่างชาน กางช่วง” : ของกินข้างบ้าน แบ่งปัน อัญชู เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จจากการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า ลงสู่การปฏิบัติจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โครงการพลังคนสร้างสรรคโลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ที่ บริษัท เขฟวอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมดำเนินการกับเบญจภาคี เขฟวอนรงค์ให้ช่วยกันฟื้นฟูชุ่มน้ำ ป่าสัก ภายในงานประกอบด้วย ผลงานของเครือข่ายกิจกรรมฯ และชาวนาไทย อาทิ นิทรรศการมีชีวิตบนพื้นที่กว่า 45 ไร่ ตัวอย่างต้นแบบการจัดการน้ำท่วม-น้ำแล้งอย่างยั่งยืนด้วย โคก หนอง นา โมเดล จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและพันธุ์ข้าวปลอดสารพิษส่งตรงจากเกษตรกรในภาคอีสานเขาอาทิ ข้าวลิ้มหัว เสวนาพลังคนสร้างสรรคโลก...จากป่าสัก สู่น้ำคือ เป็นต้นเข้าชมงานฟรี



ร.เป็นมิตรกับสวล. : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ ในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทโรงแรม (Green Hotel) ประจำปี 2557 โดยมี นายจุฑาพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของสถานประกอบการให้เกิดการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมณารี ดอนเมือง.



โรงสีข้าวพระราชทาน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ทำหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่มุ่งหวังประโยชน์เพื่อราษฎรอย่างแท้จริง

จังหวัดน่านเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีโครงการในพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่หลาย โครงการ โดยเฉพาะในอำเภอปัวและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ชาวบ้านยังมีฐานะยากจน พระองค์จึง ได้พระราชทานโครงการกฐินพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ ที่ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ด้วยการ ทำการเกษตรแบบผสมผสาน และยังมีโครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพต.) มุ่งหวังเพื่อส่งเสริมคุณภาพการ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน ข้าวสาร และเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่กองทุนใน เมืองต้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน ข้าว และเป็นกองทุนข้าวสำรองสำหรับ เกษตรกรที่ยากจนและผู้ประสบภัย พิบัติในอนาคต การดำเนินงานของกองทุนข้าวมีพัฒนาการก้าวหน้า



ศึกษาและโภชนาการให้แก่เด็กและเยาวชน

รวมถึงโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนที่เรียนจบการศึกษาภาคบังคับแต่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ เนื่องจากมีฐานะยากจน ได้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งทุก โครงการล้วนสอดคล้องแทรกความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ และส่งเสริมให้ ชาวบ้านและนักเรียนได้นำวิธีการสหกรณ์ไปใช้พัฒนาอาชีพและ คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงสีข้าวพระราชทาน อ.ท่าวังผา จ.น่าน เป็น อีกหนึ่งโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ได้พระราชทานแนวทางการช่วยเหลือให้กับราษฎรในพื้นที่ สิบเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี 2549 เกิดเหตุพัดกระหน่ำ ทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน ส่งผลให้น้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ การเกษตรได้รับความเสียหาย ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้และ ขาดแคลนข้าวเพื่อการบริโภค ชาวบ้านประสบปัญหาและได้รับความ เดือดร้อนอย่างหนัก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี พระราชดำริจัดตั้งโครงการกองทุนข้าวพระราชทานในสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น และทรงพระกรุณา



บ้านเมือง

วันที่ : อาทิตย์ 16 มีนาคม 2557

ปีที่ : ฉบับที่ : 3,761 หน้า : 20

คอลัมน์ : โรงสาวพระราชทาน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ทำหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้...

ซึ่งในปีนี้ สมาชิกกลุ่มโรงสีข้าวมีการพัฒนาพร้อมกลุ่มผู้ผลิต แบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดภัย จำนวน 50 ราย พื้นที่ 231 ไร่ ผลิตข้าวปลอดภัยเพื่อจำหน่ายข้าวเปลือกให้โรงสีข้าวพระราชทานฯ โดยการรวมข้าวได้ให้การรับรองแปลง (GAP) ยังมีกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดภัยบ้านคิ้วะ จำนวน 10 ราย พื้นที่ 30 ไร่ ส่งเสริมให้สมาชิกได้ทดลองปลูกข้าวเจ้าหอมมะลิ พันธุ์ 108 เพื่อจำหน่ายให้โรงสีข้าวพระราชทาน และ กลุ่มผู้ผลิตข้าว ฤดูนาปรัง จำนวน 6 ราย พื้นที่ 16 ไร่ ทดลองปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวพันธุ์ กข.49 ข้าวพันธุ์ศิษย์โลก 2 หลังฤดูการทำนาปี โดยมีเป้าหมายที่จะ



ทดลองปลูกข้าวนาปรัง เพื่อเพิ่มรายได้และต้องการขายข้าวเปลือกให้โรงสีข้าวพระราชทาน

สำหรับการพัฒนาในระดับกลางน้ำ โดยการปรับปรุงโรง

ตามลำดับ ด้วยความสามัคคี ซื่อสัตย์ และความตั้งใจในการพัฒนาตนเองของสมาชิกและคนในชุมชน ทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง และมีราษฎรให้ความสนใจขอเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของกองทุนข้าวฯ ให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น จึงทรงพระราชทานเครื่องจักรโรงสีข้าวชุมชน เครื่อง CP-R 1000 สำหรับจัดตั้งโรงสีข้าวพระราชทาน บริหารงานในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน และใช้วิธีการสหกรณ์ไม่เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ โดยโรงสีได้ดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกมาแปรรูป สีเป็นข้าวสารจำหน่าย และบริการสีข้าวให้สมาชิกและชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงด้วย

ทุกครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดน่าน จะทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโรงสีข้าวพระราชทานที่อำเภอท่าวังผาเป็นประจำทุกปี และเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงสีข้าวพระราชทาน อ.ท่าวังผา จ.น่าน ซึ่งโอกาสนี้ได้ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าวังผาและติดตามผลการดำเนินงานของโรงสีข้าวพระราชทานด้วยความสนพระทัย

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมกราบบังคมทูลรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มโรงสีข้าวพระราชทาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการองค์กร และนำระบบสหกรณ์เข้ามาพัฒนาการบริหารจัดการโรงสีข้าวพระราชทาน โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าว เริ่มพัฒนาตั้งแต่ระดับต้นน้ำ ให้สมาชิก คณะกรรมการ และฝ่ายเจ้าหน้าที่โรงสี มีส่วนร่วมวางแผนการดำเนินงาน ควบคุมกับการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ผู้ผลิตข้าวเพื่อป้อนโรงสี

สีข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการโรงสีข้าวขนาดเล็กให้นักผู้บริหารและผู้บริหารโรงสี โดยฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการบริหารโรงสีโดยใช้รูปแบบสหกรณ์

ขั้นตอนสุดท้ายคือการพัฒนาส่วนปลายน้ำ เน้นเรื่องการบริหารจัดการตลาดและการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนให้กลุ่มโรงสีข้าวพระราชทานพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค พร้อมทั้งได้จัดซื้อเครื่องบรรจุข้าวสุญญากาศ (Vacuum) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง และจัดทำบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้แก่กลุ่มโรงสีข้าวพระราชทาน สร้างความทันสมัยแก่ตัวผลิตภัณฑ์ และเป็นการถนอมอายุของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งได้สนับสนุนให้เชื่อมโยงเครือข่ายตลาดข้าวสารและเมล็ดพันธุ์ข้าวกับสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดน่าน เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายข้าวสารของโรงสีข้าวพระราชทานให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังได้สนองแนวพระราชดำริเรื่องการเตรียมคนที่จะเข้ามาดูแลและบริหารโรงสีในอนาคต ด้วยการถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนในท้องถิ่น

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงสีข้าวพระราชทาน อ.ท่าวังผา จ.น่าน เป็นโรงสีข้าวที่บริหารงานเองโดยชาวบ้านในชุมชน และเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการโรงสีข้าว ทุกขั้นตอนและกระบวนการมุ่งหวังให้ชาวนาได้ประโยชน์อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในการช่วยปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและอาชีพการทำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนแห่งนี้ ภายใต้การรวมตัวพึ่งพาอาศัย เกื้อกูล แบ่งปัน และรู้จักคุณค่าของการดำรงชีวิตในความพอเพียง สมดังแนวพระราชดำริที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานไว้เป็นแนวทางในการดำเนินงานโรงสีข้าวพระราชทาน ให้เป็นที่พึ่งของเกษตรกรในอำเภอท่าวังผา ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป



ข่าวสด

วันที่ : อาทิตย์ 16 มีนาคม 2557

ปีที่ : ฉบับที่: 8,509 หน้า: 9

คอลัมน์ : ช่วยกัน



ช่วยกัน - นาย
โอกาส ชันวารช
กรรมการรองผู้จัด
การ.ใหญ่อาวุโส
สยามคูโบต้าร่วม
เป็นส่วนหนึ่งจับ
เคลื่อนเกษตรกรรม
ไทยฟรีบริการตรวจ
เช็ค ค่าแรงช่าง ฯลฯ
ทั่วประเทศ วันที่
17-23 มี.ค.นี้